

การฝึกภาคปฏิบัติ 1-3

ณ ห้อง SC1059 อาคารเรียนรวมสังคมนตรี
วันที่ 4 เมษายน 2562



ฝึกภาคปฏิบัติ ๑

- (วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223)
- ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการทำงานผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะทางวิชาชีพ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทั้ง รูปแบบและวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย (ฝึกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)



ฝึกภาคปฏิบัติ ๒

- (วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.202 และ สค.311)
- ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานในการทำงานชุมชนหลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบท ชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการทำงานกับชุมชน และการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)



ฝึกภาคปฏิบัติ ๓

- (สอบได้สค.301, สค.313 และ สค.314)
- การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์ อย่างผสมผสานผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้งกลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงาน สังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับจุลภาคเชื่อมโยง กับมัชฌิมภาคและระดับมหภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้ง ในและต่างประเทศ หรือการทำงานสังคมสงเคราะห์ตาม ประเด็นสำคัญทางสังคม อย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 570 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา)



ตารางเปรียบเทียบการฝึกภาคปฏิบัติ 1-3

ฝึกภาคปฏิบัติ	เงื่อนไข	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เนื้อหาการฝึก	ระยะเวลา
ฝึกภาคปฏิบัติ 1	สอบได้ ศค.201 ศค.223	ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เฉพาะรายและกลุ่มชน ผ่านการทำงานผสมผสาน ในระดับองค์กร	<p>๑. พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทางวิชาชีพ</p> <p>๒. ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการ</p> <p>๓. เน้นมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย</p>	360 ชั่วโมง
ฝึกภาคปฏิบัติ 2	สอบได้ ศค.202 ศค.311	ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ชุมชนและกลุ่มชน	<p>๑. ประยุกต์ใช้ทักษะ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการทำงานชุมชนหลายลักษณะ ทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ</p> <p>๒. ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน วางแผนการปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการทำงานกับชุมชน และการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เน้นมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ</p>	360 ชั่วโมง
ฝึกภาคปฏิบัติ 3	สอบได้ ศค.301 ศค.313 ศค.314	ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการ สังคมสงเคราะห์อย่างผสมผสาน ผ่านโครงการทางสังคมเพื่อ ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ อย่างลึกซึ้ง	<p>๑. กลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อมทั้งระดับจุลภาคเชื่อมโยงกับมัชฌิมภาคและระดับมหภาคในองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๒. หรือการทำงานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็นสำคัญทางสังคม</p> <p>๓. เน้นการมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ</p>	570 ชั่วโมง

